

Quảng Bình, ngày 30 tháng 12 năm 2022

Thư cảm ơn

Kính gửi: Tổng công ty đầu tư quốc tế NCT3

Lời đầu tiên, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Bình xin gửi tới Quý Công ty lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng!

Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Bình được thành lập theo Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình trên cơ sở hợp nhất Quỹ Bảo trợ trẻ em (cũ) và Trung tâm Bảo trợ xã hội (cũ). Với chức năng, nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công tác xã hội; tiếp nhận, nuôi dưỡng người già, người có công với cách mạng neo đơn không nơi nương tựa và các trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi; phục hồi chức năng cho người khuyết tật; tổ chức vận động, kết nối các nguồn đóng góp xây dựng quỹ, nguồn tài trợ trong nước và quốc tế để góp phần thực hiện các mục tiêu về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn toàn tỉnh.

Năm qua, trong điều kiện nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng chịu nhiều ảnh hưởng bất lợi, đặc biệt dịch bệnh Covid - 19 đã tác động tiêu cực đến kinh tế, đời sống xã hội của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Tuy vậy, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Bình vẫn luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh, đặc biệt trong đó có sự đồng hành của Tổng công ty đầu tư quốc tế NCT3. Sự quan tâm, hỗ trợ của Quý Công ty là nguồn động viên, sự sẻ chia đối với những mảnh đời éo le, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống, góp phần giúp các cháu có điều kiện học tập, rèn luyện tốt hơn.

Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Bình xin gửi đến Tổng công ty đầu tư quốc tế NCT3 lời cảm ơn sâu sắc về những nghĩa cử nhân văn cao đẹp của Quý Công ty đã quan tâm, đồng hành cùng Trung tâm chăm lo cho các cụ và các cháu trong thời gian qua.

Nhân dịp xuân Quý Mão 2023, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Bình xin kính chúc Quý Công ty một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và ngày càng phát triển vững mạnh.

Xin trân trọng cảm ơn!

TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI QUẢNG BÌNH

Địa chỉ: 16 Xuân Diệu-TP. Đồng Hới-T. Quảng Bình

Điện thoại: 0232.3889.669

PHỤ TRÁCH TRUNG TÂM



Nguyễn Thanh Chương